

นิตยสาร

ปีที่ 39 ฉบับที่ 33 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ลงนามในประกาศฯ กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เรียบร้อยแล้ว

นายพลากร สุวรรณรัฐ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ลงนามในประกาศฯ กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2553 โดยกำหนดกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีดังนี้

1. คุณวุฒิ

1.1 มีความรู้และประสบการณ์เรียนรู้ทั้งในวิชาการ วิชาชีพ (Have knowledge and learning experience in both academic affairs and profession) หมายถึง มีความรอบรู้ในองค์ความรู้ทั้งในท้องถิ่น โลกกว้าง ที่ทันสมัย และรู้จักสืบเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ปรับปรุงพัฒนางาน (Demonstrate proficiency in analytical and creative thinking, application of knowledge and experience to improve and develop work) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้วิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา พัฒนาการทำงานได้

1.3 มีทักษะ ความสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบ (Demonstrate interpersonal skills and responsibility) หมายถึง ความสามารถด้านการจัดการ การทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ และผู้ตามที่ดีและรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ องค์กร สังคมและประเทศชาติ

1.4 มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Demonstrate competence in using language and information technology) หมายถึง การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน และการแสวงหาความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะทิศสถานการณ์

1.5 มีความสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัย (Demonstrate ability in applying scientific or mathematical process as well as research process) หมายถึง การใช้ทักษะ ความสามารถการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้

2. คุณธรรม/จริยธรรม

2.1 มีวินัยและค่านิยมที่ดีงาม (Demonstrate disciplines and virtuous values) หมายถึง มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความตรงต่อเวลา

2.2 มีวิถีดำเนินชีวิตด้วยคุณลักษณะของความเป็นไทย มีทักษะชีวิต และมีวุฒิภาวะทางสังคม (Demonstrate Thai identity through life skills and social maturity) หมายถึง ดำรงตนอยู่ในท้องถิ่น สังคมอย่างมีความสุข ภายใต้อำนาจแห่งความพอเพียง ใช้คุณธรรมเป็นเครื่องชี้นำชีวิต

2.3 มีความเป็นประชาธิปไตย (Encourage and develop democracy) หมายถึง ชีคมัน ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบระเบียบ ข้อบังคับในสังคมต่างๆ ยอมรับพหุวัฒนธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก

2.4 มีจิตอาสาในการอนุรักษ์ พัฒนา สิ่งแวดล้อม (Demonstrate conscious thinking towards environmental conservation) หมายถึง มีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ สืบสานพัฒนาทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม

2.5 มีความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น (Demonstrate love and pride in the local community) หมายถึง ตระหนักในคุณค่าประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและใช้ภูมิปัญญาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ

3. คุณลักษณะ

3.1 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต (Learning Personal Life Long Learning) หมายถึง รอบรู้ในวิชาการ วิชาชีพ ท้องถิ่น โลกกว้าง มีความทันสมัย ที่ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

3.2 เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ นักสร้างสรรค์ (Professional, knowledge Worker, Innovator) หมายถึง มีความขยัน อดทน มุ่งมั่น คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงานได้ มีประสบการณ์พร้อมปฏิบัติงานได้จริงในวิชาชีพ

3.3 เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีทรงประสิทธิภาพ (Effective Leader, Effective followers) หมายถึง เป็นบุคคลที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ทำงานเป็นทีม รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ องค์กร สังคมและประเทศชาติ

3.4 ทำงานแบบชาญฉลาด (Work Smart) หมายถึง มีบุคลิกพฤติกรรมที่ยืดหยุ่นเข้มแข็งใฝ่รู้จักจัดการงานของตน วิเคราะห์และแยกแยะผลที่จะเกิด ยอมรับศักยภาพของตนและอบรม พัฒนาการและองค์กรอย่างต่อเนื่อง

3.5 สุขภาพดี (Well-being) หมายถึง มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคมและทางสติปัญญา จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

หลักสูตรนาฏศิลป์ฯ จัดการแสดง โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามตามกวาง

หลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์และการละคร ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีลานนาฏกรรม อาคาร 7

ผศ. ชีรวัฒน์ ช่างสาน ประธานหลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร กล่าวถึงการจัดโครงการ ในครั้งนี้ว่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนาฏศิลป์และการละครเข้าสู่ระบบการนำไปใช้ของนักศึกษาได้อย่างมีความสุข เพื่อสร้างความรักและตระหนักร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมทางการแสดงของไทยให้คงอยู่ และเพื่อใช้เป็นที่การเรียนการสอนรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิตทางศาสตร์การเคลื่อนไหวให้เกิดแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมาย ใน 2 ลักษณะ คือ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ได้พัฒนาคุณภาพการรำทั้งรำเดี่ยวและ โขนแก่นักศึกษาวิชาเอก ได้พัฒนาการเรียนวิชาแต่งหน้าของนักศึกษากลุ่ม 5011103 จำนวน 30 คน และเป้าหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ เฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนกลุ่ม 5311425.02, 5311313, 5311224 และ 5311429 ได้เข้าร่วมชมพร้อมสรุปความเข้าใจในการชมอย่างสุนทรียภาพ อย่างน้อย 130 คน

กิจกรรมการแสดงในรูปแบบวิพิธทัศนา โดยเริ่มด้วยชุดรามโนห์ราบูชายันต์ ซึ่งเป็นตอนที่นางมโนราห์ต้องถูกบูชายันต์โดยการเผาไฟ เพราะถูกใส่ร้ายจากปุโรหิตว่าเป็นสัตว์กาลกิณี จึงตัดสินใจขอประทานปีกและหางจากแม่ของพระสุรชน และขอราบูชาไฟก่อนจะตัดสินใจบินหนีไปยังเขาไกรลาส จากนั้นเป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามตามกวาง เป็นตอนที่ทศกัณฐ์ต้องการลักนางสีดาจากอาศรมของพระรามจึงให้ม้ารีศแปลงร่างเป็นกวางทองหลอกล่อ พระรามออกจากอาศรมเพื่อตนเองจะได้ลักตัวนางสีดาได้อย่างสะดวก วันเวลาในการจัดกิจกรรม จะจัดในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีลานนาฏกรรม อาคาร 7

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ สร้างสรรค์ความบันเทิง สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและ กำลังใจแก่นักศึกษาหลักสูตรวิชานาฏศิลป์และการละคร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมชมกิจกรรมตามวันและเวลาที่เสนอ แต่กิจกรรมดังกล่าวนี้จะจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อความสมบูรณ์และได้เป็นที่การเรียนการสอนที่ดี แต่จะเป็นเมื่อไหร่จะประชาสัมพันธ์ในครั้งต่อไป



บรรณาธิการมหาชัยสาร มศ.ดร ยำรุ่ง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏฐา นนทโชติ
พินิจอักษร อิตถำนา นายกองเทพ ปรัชชาชาญ

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8-8 ปีฉลู วันนี้ว่างเว้นจากกิจกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพภายใน จะมีต่อในวันพุธนี้ ที่คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.จตุรัตน์ กิรติวุฒิมงคล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ คนปัจจุบัน กำลังจะหมดวาระลง คณะก็มีได้รอเข้ารับเตรียมการสรรหาคณบดีคนใหม่ทันที ความเป็นหน้าล่าสุดสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการได้มาซึ่งกรรมการสรรหา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงประกาศให้มีการลงคะแนนเลือกผู้แทนคณาจารย์ 3 ท่าน เพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดีในครั้งนี้ โดยกำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องสำนักงานคณบดี สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงได้ตั้งแต่บัดนี้

ฟุตบอลโลกผ่านไป เป็นที่สนใจคอบอลที่เอาใจเชียร์ทีมสเปน เจ้าปลานมิกยักษ์ก็กลายเป็นสัตว์ที่ ทำนายได้แม่นยำ หากมาอยู่เมืองไทยสงสัยต้องล้าลึกคว้นรูปเป็นแน่แท้ กลับมาที่การแข่งขันฟุตบอล รายการ "มหาชัย ซูเปอร์ลีก ครั้งที่ 2 ประจำปีฤดูกาล 2010" ที่เปิดการแข่งขันพร้อมบอลโลก แต่จะไปปิดการแข่งขันในวันที่ 12 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ ล่าสุดคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้แจ้งข่าวดีมาว่า นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขัน จำนวน 100,000 บาท คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงขอกราบขอบพระคุณมาอย่างสูง ณ ที่นี้ด้วย

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนำทีมโดย ผศ.ศุภมาต पालรังษี อาจารย์นอรินี ตะหวา และ อาจารย์หทัยรัตน์ ตัลยารักษ์ ร่วมกับคุณวีณา วิฑิตประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ จากสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์จันทิมา ลิ้มหัน และอาจารย์วัฒนา เป็นน้อย วิทยาจารย์ ชำนาญการพิเศษ จากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แบบเข้มข้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม เพื่อเตรียมพร้อมรับการวิพากษ์หลักสูตร และขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการวิพากษ์หลักสูตร ในวันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคติของเฉลียว รอดเพชร จงทำดีกับเพื่อนร่วมงานของเรา โดยคิดว่า " เขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเรา เขาเป็นเพื่อนเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารด้วยกันนะเรา เขาก็ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสเหมือนเรา ย่อมพลั้งเผลอไปบ้าง เขาก็มีโรคะ โทสะ โมหะ ไม่น้อยไปกว่าเรา เขาย่อมพลั้งเผลอบางคราวเหมือนเรา " ถ้าคิดกันอย่างนี้ ความขัดแย้งก็จะไม่เกิดขึ้น สวัสดิ์คะ